

รัสเซีย: จัดระเบียบความสัมพันธ์กับเอเชีย

พ ลจากค่าเงินรูเบิลลดถอยกลับเป็นผลดีกับรัสเซีย ปี 2559 ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่รัสเซียสามารถส่งออกสินค้าอาหารมีมูลค่ามากกว่าสินค้าอัญมณีและแร่ธาตุได้ แล้วยังช่วยให้รัสเซียสามารถกระจายการค้าไปสู่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอันนำไปสู่นโยบายต่างประเทศเชิงรุกมากขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่เห็นผลชัดเจนนักในปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้มีความคืบหน้าในทางบวกเกิดขึ้นหลายประการและจะต่อเนื่องไปจนตลอดทศวรรษนี้

รัสเซียปรับเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยคบค้ากับจีนเป็นหลัก โดยพยายามกระจายขอบข่ายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เน้นการส่งออกสินค้าอาหารและเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคเอเชีย มีอาเซียน อินเดีย และญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายสำคัญ

ปีนี้พอจะอนุมานได้ว่าเป็นปีทองของอาเซียนที่เดียวที่รัสเซียได้ให้ความสำคัญและปรับแนวคิดด้านนโยบายการต่างประเทศเสียใหม่ เช่น เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีของไทยมาร่วมประชุม Russian-ASEAN Summit ที่เมือง Sochi ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รัสเซียและอาเซียนเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์และจะมีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งได้เกิดผลสำเร็จหลายประการทางความสัมพันธ์ด้านกองทัพและกลาโหม ขณะเดียวกันได้ลงนามข้อตกลงกันหลายฉบับที่เมือง Saint Petersburg รวมทั้งโครงการลงทุนพาร์มโคนมอย่างครบวงจรของบริษัท CP ในแคว้น Ryazan เป็นเงิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับเวียดนามที่มาลงทุนในโครงการคล้ายๆ กันด้วยวงเงินพอๆ กันในเขตกรุงมอสโก

ผลจากการที่เวียดนามได้ให้สัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ Eurasian Economic Union (EAEU) แล้ว ถือเป็นกาเปิดประตูการค้าให้กับสินค้าของรัสเซียอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ขณะที่การเปิดเจรจากับสิงคโปร์ก็มีความคืบหน้ามาก รวมทั้งไทยและอินโดนีเซียก็ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจาด้วยเช่นกัน

รัสเซียจะเน้นส่งออกสินค้าอาหารและเทคโนโลยีในเอเชียมากขึ้น โดยมีแผนจะส่งออกเนื้อสุกรไปยังเวียดนาม และส่งออกสัตว์ปีกสู่ตลาดสิงคโปร์

นอกจากนั้น ปีนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง หลายประเทศในอาเซียนได้จัดงานเผยแพร่วัฒนธรรมขึ้นในใจกลางกรุงมอสโก ขณะที่รัสเซียก็ได้จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในหลายประเทศ

ในคราวเดียวกันนี้ รัสเซียได้เริ่มปรับสมดุลความสัมพันธ์กับจีนเสียใหม่ โดยให้จีนปรับตัวมาเป็นประเทศผู้ให้บ้าง รวมทั้งการเปิดรับสินค้านำเข้าจากกลุ่มประเทศ EAEU มากขึ้น ซึ่งจีนก็ได้ตอบสนองเป็นอย่างดีโดยการสนับสนุนด้านการเงินร้อยละ 90 สำหรับโครงการกองทุนการเกษตรรัสเซีย-จีนในฝั่งตะวันออกไกลของรัสเซีย จากการขยับนโยบายจากเดิมที่ให้ความสำคัญกับจีนเป็นศูนย์กลาง ก็ขยายความสัมพันธ์ไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียให้กว้างไกลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังจะเห็นได้ว่าจุดสนใจของรัสเซียในช่วงครึ่งปีหลังคือ ญี่ปุ่น เวียดนาม อาเซียน และอินเดีย ส่วนเกาหลีใต้ที่กำลังสะดุดกับปัญหาการเมืองภายในคงต้องรอให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ ถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศหนึ่งที่ทำให้การ

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru

สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย แต่กลับมีท่าทีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน โดยการพบปะกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในช่วงกลางเดือนธันวาคมประสบความสำเร็จในหลายด้าน โดยเฉพาะการประนีประนอมและแบ่งปันผลประโยชน์บนเกาะ Kuril ตอนใต้ที่มีกรณีพิพาทกัน

ในภูมิภาคเอเชียใต้ รัสเซียก็ได้ปรับนโยบายความสัมพันธ์กับทั้งปากีสถานที่เคยเป็นคู่อริและอินเดียที่เป็นพันธมิตรกันมายาวนาน โดยเปิดการซ้อมรบร่วมกับปากีสถานเพื่อหวังให้ช่วยต่อต้านการก่อการร้ายในเอเชียกลางและคานอิทธิพลของตาลิบันในอัฟกานิสถาน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับอินเดียที่เป็นคู่แข่งกับปากีสถานเรื่องแคชเมียร์มาโดยตลอด แต่ขณะเดียวกันรัสเซียก็ได้ขายอาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นล่าสุดให้กับอินเดียด้วยเช่นกัน

ด้วยนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในแถบตะวันออกไกลของรัสเซียอย่างเอาใจจริงเอาใจ รัสเซียได้จัดการประชุม Eastern Economic Forum ครั้งที่ 2 ขึ้นที่เมือง Vladivostok เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหวังจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในแถบเอเชียมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดประชุมในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างการลงทุนได้กว่า 300 โครงการในภูมิภาคด้วยเงินลงทุนประมาณ 15.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมั่นใจว่าการประชุมในปีนี้จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากกว่าเดิม

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารัสเซียจะต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงควบคู่ไปกับการถูกคว่ำบาตรทาง

เศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกจนค่าเงินรูเบิลตกลงกว่าครึ่ง แต่ในทางกลับกันในช่วงยากลำบากก็ได้ช่วยให้รัสเซียเข้มแข็งขึ้นจากการงดการนำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศตะวันตกเพื่อเป็นการตอบโต้และหันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะมีการพัฒนาการเกษตรดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจนสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้มากกว่าการขายอาวุธ ขณะเดียวกันก็มีการปรับนโยบายขยายความสัมพันธ์และการค้าไปยังเอเชียโดยไม่ต้องหวังพึ่งกับประเทศตะวันออกแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารของหอการค้ารัสเซีย ได้ทราบว่านักธุรกิจชาวรัสเซียบางรายสนับสนุนให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อไปอีก เพราะผลพวงที่ได้รับคือภาคการเกษตรของรัสเซียเข้มแข็งขึ้นมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

นอกจากนโยบายมุ่งสู่เอเชียของรัสเซียที่เห็นได้ชัดเจนในปีนี้ ไทยก็เป็นเป้าหมายประเทศที่หนึ่งที่รัสเซียให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง ดังจะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศของผู้บริหารระดับสูงหลายครั้งจนมีการร่วมลงนามข้อตกลงและความร่วมมือกันหลายฉบับ รวมทั้งการตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ในปี 2560 หนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-รัสเซีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดคณะผู้แทนการค้าไทยไปเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจด้วย โดยเน้นหมวดสินค้าศักยภาพในตลาดรัสเซีย ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สำหรับผู้ส่งออกที่สนใจร่วมคณะผู้แทนการค้าดังกล่าวโปรดติดตามการกำหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

